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Fundargerð stjórn ÍSS 2023 - 2024 

 
Fundarstjóri: Svava Hróðný Jónsdóttir       Fundur nr:      4        

Fundarritari: Svava Hróðný Jónsdóttir       Staðsetning:      fjarfundur 

Mætt: 

Svava Hróðný Jónsdóttir (SHJ) 

Ingibjörg Pálsdóttir (IP) 

Þóra Sigríður Torfadóttir (ÞST) 

Lonni Björg Hansen (LBH) 

Rakel Hákonardóttir (RH) 

Kristel Björk Þórisdóttir (KBÞ) 

Guðrún Brynjólfsdóttir (GB) 

 

Framkvæmdastjóri

  

Aðrir: Þóra Gunnarsdóttir        

TEAMS 

x 

x 

x 

☐ 

☐ 

☐ 

x 

 

x 

 

 

Fjarverandi 

☐ 

☐ 

☐ 

x 

x 

x 

☐ 

 

Dags : 15/08/23 

Frá :      19:00 

Næsti fundur: 

 

      

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
   MF minnir á mikilvægi þess að skrá “umsjónarmenn” í fundarefnum 

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

2. Útbreiðsluátak og þróunarverkefni 
SHJ kynnir Þóru Gunnarsdóttur inn á fundinn. 
ÞG kynnir það sem hefur verið unnið að í þeim þróunarverkefnum sem snúa að 
skautahlaupi og kynningu á því. Ásamt því að unnið er að því að þrýsta á 
bæjarfélögin á landinu að byggja upp aðstöðu til skautaiðkunar og mannvirki sem 
bjóða upp á það. 
 
Bæta við á heimasíðu Þóru Gunnars sem tengilið fyrir uppbyggingu á 
skautasvellum og þróunarmál skautahlaups. 
 
Þóra Gunnars fer af fundi 
 
Umsjónarmaður: skrifstofa     

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

3. Afreksnefnd 
 
Farið var yfir ný viðmið frá Afreksnefnd. 
Mikil og góð umræða um breytingar. 
 
Byrja á því að Afreksnefnd vinni eftir því að það sé einn styrkleikalisti. 
Það þarf að vinna betur að viðmiðum að gera vinnuna vel. Einnig þarf að uppfæra 
fleiri reglur og reglugerðir og sú vinna tekur tíma 
 

☐ Lokið  ☐ Ólokið 
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Stjórn samþykkti að fara í þá vinnu og telur að þetta sér rétta skrefið fram á við 
 
 
samþykkt 
Umsjónarmaður:   Svava Hróðný, starfsmaður afreksmála     

4. Keppnisreglur 
- staðfesting á að engar breytingar voru gerðar hjá ISU svo hægt sé að gefa út 
keppnisreglur ÍSS 
 
 
MF fór yfir þetta - vitlaust Novice communication, hún bætti því við í comment. 
samþykkt 
 
Umsjónarmaður: skrifstofa        

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

5. ISU Congress 
MF - möguleg umsókn fyrir ISU þing á Íslandi 2026. Tíminn er naumur til þess að 
sækja um fyrir 1.september. Mikil vinna hefur farið í að sækja um og mikill áhugi. 
En það þarf meiri tíma í undirbúninginn fyrir umsóknina. Ákveðið var að sækja ekki 
um að þessu sinni, en sækja frekar um að halda þing 2028. Nýta sér þann 
undirbúning sem var unninn núna. 
 
Breytingatillögur fyrir þing 2024 
1.september - special regulations - MF sendi á Tækninefnd og spurði hvort að það 
væri eitthvað sem þær vildu senda inn 
1.desember - constitution & general regulations 
 
Það þyrfti að vera örfundur hjá stjórn á tímabilinu 22.-28. ágúst til þess að fara yfir 
það hvort það séu tillögur sem ISL vill senda inn. 
 
Umsjónarmaður:  formaður  

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

6. Mótahandbók 

Tillögur frá mótanefnd yfirfarnar og rætt breytingar. 

GB er með athugasemd um breytingu orðalagi varðandi kærur. Orðalagi breytt 

 

Handbókin er gefin út í þessu formi (eftir að hún er löguð á skrifstofu) og send svo á 

laganefnd og þá endurútgefin ef það koma athugasemdir þaðan 

 

Samþykkt 
Umsjónarmaður: skrifstofa   

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

7. Útistandandi kröfur aðildarfélaga 

MF - skrifstofa og gjaldkeri sendi áskorun á tvö félög sem eru í töluverðri skuld við okkur 

Eru í samræðum um greiðsluleiðir 

 

8. Umsókn um þátttöku á námskeiði í Berlin  

- María óskar eftir að taka þátt á dómaranámskeiði til þess að undirbúa sig fyrir ISU próf 

 

9. Önnur Mál 

Landsliðsferð - MF og SHJ fóru yfir hvaða mót Afreksnefnd mælti með 

Skrifstofa tekur verkefnið að sér og velur mót í samvinnu við Afreksnefnd 

 

☐ Lokið  ☐ Ólokið 
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ÞS spyr um JGP undirbúning. MF svarar að mótið sé í byrjun september og að allt sé tilbúið 

í undirbúningi. Liðsstjóri sé kominn og prógramm og skautari sé í góðu standi. 

 

 


